



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 111 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ช่วงวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- **หัวหน้า คสช. คาดเศรษฐกิจไทยปี 57 ขยายตัว 2%**
- **ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดส่งออกข้าวปี 57 กว่า 9 ล้านตันมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท**
- **กรมการท่องเที่ยวปรับลดเป้าหมายนักท่องเที่ยวปี 57 อยู่ที่ไม่น้อยกว่า 26 ล้านคน**
- **สทท. ชงลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 20,000 หวังกระตุ้นภาคท่องเที่ยว**

**หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คาดเศรษฐกิจไทยปี 2557 ขยายตัวได้ร้อยละ 2** แม้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปีจะขยายตัวในระดับต่ำ แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จะเติบโตได้ประมาณร้อยละ 4 ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2 อันมาจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจภายนอกประเทศจากการสู้รบและความไม่สงบเรียบร้อยของหลายประเทศ ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับดังกล่าวมีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2557 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จะเป็นผลจากสถานการณ์ด้านการบริโภคและการลงทุนที่มีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้น โดยการส่งออกในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวในระดับที่ไม่สูงนักเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนในระดับสูง รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคทั่วโลก **ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดส่งออกข้าวปี 57 กว่า 9 ล้านตันมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท** โดยมองภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 น่าจะกระเตื้องขึ้น โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยอาจอยู่ที่กว่า 9.0 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 36.1 และมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยอาจอยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การส่งออกข้าวในระดับดังกล่าวมีความเป็นไปได้เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ไทยส่งออกข้าวแซงหน้าคู่แข่งมาเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยปัจจัยหนุนสำคัญที่เกิดขึ้นในระยะสั้นต่อเนื่องจนถึงครึ่งปีหลังคือปริมาณสต็อกข้าวของไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้นหากผู้ประกอบการมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างแบรนด์ ลดต้นทุนรวมทั้งติดตามข้อมูลและปรับตัวตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถทวงแชมป์ส่งออกข้าวในปีนี้ได้

**กรมการท่องเที่ยวปรับลดเป้าหมายนักท่องเที่ยวปี 2557 มาอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 26 ล้านคน** จากเดิมที่คาดว่าจะมีจำนวนทั้งสิ้น 26.8 ล้านคน ทั้งนี้จากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีการประกาศออกมาแล้ว 7 เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 10.47 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการที่จะให้จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย 26 ล้านคนดังกล่าว จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปี จะต้องจำนวนถึงเดือนละ 2.47 ล้านคน ซึ่งมีโอกาสจะเป็นไปได้ยากมาก โดยในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดว่าจำนวนเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนที่เหลือน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.00-2.17 ล้านคน ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 24.0-24.5 ล้านคน **ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ชงลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 20,000 หวังกระตุ้นภาคท่องเที่ยว** โดย สทท.จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้คนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ แม้รัฐจะเสียรายได้จากภาษีแต่จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิตินุคคลลดหย่อน โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง 1 ปี คาดจะสร้างเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้า ผู้ประกอบการมีเวลาทำแผนส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ยังเกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้มีรายได้น้อยในภูมิภาค อีก



ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม อาทิการตัดราคาของธุรกิจที่ไม่จดทะเบียน อีกทั้งช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐควรมีการประกาศรายชื่อของสถานประกอบการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ก.ค. อยู่ในระดับที่ทรงตัว
- จีดีพียูโรโซนไตรมาส 2/2557 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
- จีดีพีญี่ปุ่นไตรมาสที่ 2/2557 หดตัว 1.7 %
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากอุปทานน้ำมันดิบของโอเปกเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดยตัวเลข**ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯเดือนกรกฎาคมอยู่ในระดับที่ทรงตัว** ซึ่งเป็นสัญญาณการชะลอตัวของอุปสงค์ของผู้บริโภคภายในประเทศ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขจีดีพี โดย**จีดีพียูโรโซนไตรมาส 2/2557 ขยายตัวร้อยละ 0.0** เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2557 สาเหตุที่เศรษฐกิจของยูโรโซนไม่ขยายตัวนั้นเป็นผลมาจากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน 3 ประเทศ นำโดยเยอรมนีประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ตัวเลขจีดีพีมีการหดตัวร้อยละ 0.2 ขณะที่ฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.0 ด้านเศรษฐกิจของอิตาลีประเทศเศรษฐกิจอันดับสามหดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2557 ตัวเลขจีดีพีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจยูโรโซนที่ยังคงมีอยู่ สำหรับ**จีดีพีญี่ปุ่นไตรมาส 2/2557 หดตัวร้อยละ 1.7** เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2557 คาดว่าเป็นผลจากนโยบายปรับขึ้นภาษีบริโภคในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

**ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากอุปทานน้ำมันดิบของโอเปกเพิ่มขึ้น** สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) รายงานตัวเลขการผลิตน้ำมันดิบในเดือนกรกฎาคม 2557 จากกลุ่ม OPEC มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.44 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ยังปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2558 ลง 90,000 บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 102.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 สิงหาคม 2557)

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออก รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนกรกฎาคม
- ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของอียูเดือนมิถุนายน
- ญี่ปุ่นทบทวนยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนกรกฎาคม